

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, กังวลสถานการณ์ยูเครนกดดันสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน กลับมากดดันสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง

*สกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อาทิ ฟรังก์สวิส และเยน แข็งค่าในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ต่อเนื่องจากที่แข็งค่าขึ้นมากเมื่อคืนนี้ ขณะที่สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครนปะทุขึ้น และตลาดยังคงมีความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีน

*รัสเซียทำการซ้อมรบครั้งใหม่ใกล้ชายแดนติดกับยูเครน แม้สหรัฐเตือนว่า จะมีการใช้มาตรการที่รุนแรงกับรัสเซีย หากแผนการลงประชามติในแคว้นไครเมียของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ ส่งผลให้มีการแยกแคว้นไครเมีย

*ความเชื่อมั่นในตลาดเปราะบางอยู่แล้ว หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของจีนเมื่อวานนี้ ได้ตอกย้ำความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของจีน โดยปัจจัยดังกล่าว ทำให้นักลงทุนเข้าซื้อพันธบัตร และขายสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทวานนี้ ดิ่งลงกว่า 1%

*ยูโรได้รับผลกระทบจากความเห็นของนายมาริโอ ดรากี ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ซึ่งกล่าวว่า การแข็งค่าของยูโร มีความเกี่ยวพันมากขึ้นกับการประเมินเสถียรภาพราคาของอีซีบี เนื่องจากจะมีผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราเงินเฟ้อ

*นายดรากี กล่าวอีกว่า อีซีบีเตรียมจะออกนโยบายเพิ่มเติม เพื่อป้องกันภาวะเงินฝืด ที่กำลังเกิดขึ้นในยูโรโซน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.363 บาท

*08.57 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.31/34 จาก 32.27/30 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.30/34 จาก 32.27/30 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.80/81 จาก 101.83 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3861/64 จาก 1.3868 เมื่อวาน

"ตลาดวันนี้ เปลี่ยนกลับมาเป็น risk off หลังเรื่องยูเครนแรงขึ้นมาใหม่ ตลาดหุ้นก็ร่วงลง บ้านเราเปิดมาอาจจะลบตามได้ บาทวันนี้ก็คงอยู่ในโซนอ่อนค่าตามคนอื่น ๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้กลับมาอ่อนค่า หลังความกังวลต่อสถานการณ์ในยูเครน กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก แต่คาดว่า การแกว่งตัวของค่าเงินบาท จะยังอยู่ในกรอบเดิม ที่ 32.30-32.50

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้